
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) 

   วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ 
(สมัยวิสามัญ) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่   
ประธานการประชุม  

  (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 

  (๒) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (๓) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

  เรื่องด่วน 
   - ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕        
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การบริหารงานของรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากความ
ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน บริหารประเทศผิดพลาด และมาจากการเข้ามาที่ไม่ชอบธรรม           
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร อันเนื่องจากสถานการณ์
บ้านเมือง ที่มีผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องทุกวัน รวมถึงข้อเรียกร้องทั้ง ๓ ข้อที่ชุมนุม
ประท้วงอยู่ในขณะนี้คือ ๑. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ๒. รัฐสภา    
ต้องเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ ๓. ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยใช้เวทีของรัฐสภาเปิดรับฟังเสียงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน  ตลอดจนได้ให้ข้อสังเกต
เพ่ิมเติมว่า การชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ความเห็นต่าง ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีมี ๔ ทางเลือก คือ       
๑. ซื้อเวลา ไม่ออก ไม่สนใจ ปล่อยให้มีการชุมนุมท าร้ายประเทศชาติ ๒. ลาออกและยอมรับอย่างตรงไปตรงมา
ว่าเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมด ๓. ยุบสภา และ ๔. ยึดอ านาจ ส่วนประเด็นการปฏิรูปสถาบันนั้น เป็นประเด็น
ที่ละเอียดอ่อน ย่อมก่อให้เกิดความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนที่มีความเห็นต่าง ซึ่งประชาชนย่อมตระหนักดี
ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับตัว ความพยายามที่จะกระท าทุกอย่างให้คง
เดิมนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดี แต่กลับก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวอีกด้วย รัฐบาลต้องเปิดใจรับฟังเสียงประชาชน    
ใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตย กลไกของรัฐสภา ควบคู่กับการสร้างพ้ืนที่ปลอดภั ยให้คนคิดต่างแสดง
ความเห็นต่อกันด้วยความเคารพ แตร่ัฐบาลได้ด าเนินการในทางตรงกันข้าม ไม่รับฟังเสียงประชาชน นอกจากนี้ 
ยังชักชวนข้าราชการออกมาใส่เสื้อเหลืองร่วมชุมนุม มีการเกณฑ์ต ารวจ ทหาร มาใส่เสื้อเหลือง พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นข้อสังสัยว่าเป็นความพยายามที่จะแบ่งประชาชนออกเป็นสองฝ่าย เพ่ือสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง    
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ให้กับประชาชนที่คิดต่างและเลือกปฏิบัติ   ซึ่งการชุมนุมของประชาชนเป็นการชุมนุมด้วยความสงบ  
ไม่มีอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้น รัฐจึงไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม และขอให้หยุดคุกคามเยาวชนที่ออกมาเรียกร้อง
ทางการเมอืง  
  อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนให้  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี โดยขอให้ใช้เวทีรัฐสภาแสดงความคิดเห็นแสวงหาทางออกให้กับประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้า  
เข้าหากัน พูดคุยกันด้วยเหตุและผล เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ได้วางไว้ ตลอดจนขอให้ทุกฝ่ายหยุดเสียดสี 
ด่าทอ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะสังคมไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หากมีคนเสียดสี  
ด่าทอ แสดงความไม่เคารพและไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะท าให้บ้านเมืองเกิดปัญหา ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน 
ลดเงื่อนไขท่ีเป็นปมแห่งความขัดแย้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถน าพาประเทศฝ่าวิกฤติได้หลายเรื่อง  
อีกทั้งยังไม่เห็นการทุจริตแต่อย่างใด ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะน าเข้าสู่การพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาไม่ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่มีผลประโยชน์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากจะแก้
รัฐธรรมนูญก็สามารถท าได้ และไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงสมาชิกวุฒิสภา ขอให้แก้รัฐธรรมนูญ โดยชอบธรรม 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพียงพอแล้ว 
 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจงว่า ความขัดแย้งภายในประเทศ     
ในขณะนี้มีส่วนท าให้ เกิดปัญหาในสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา โดยตนจะต้องท าหน้าที่                  
ของนายกรัฐมนตรีจนกว่าหน้าที่จะสิ้นสุดลง ส่วนประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ นั้น ตนไม่เคยก้าวล่วง
และก้าวก่ายในการร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ขอให้อย่าสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ หากมี       
ผู้ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาศึกษา           
เรื่องดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้คนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในประเทศไทย ต้องรักประเทศไทย และ
ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
 

  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม      
ตอบชี้แจงถึงกรณีที่ได้มีสมาชิกฯ กล่าวถึงการที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมในการปิดกั้น      
การแสดงออกของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในฐานะที่เป็นภาครัฐมีความจ าเป็นที่ต้องใช้กฎหมาย      
อย่างเป็นธรรม เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ถ้อยค า เนื้อหาที่รุนแรงในการตอบโต้กัน              
ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยได้มีการยุยง ปลุกปั่น ท าลายสถาบันของประเทศด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย ทั้งนี้รัฐบาล
ไม่ได้มีการจ ากัดสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อยู่ภายใต้กฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่
ด าเนินคดีกับผู้ที่น าเข้าข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น ส่วนการปิดกั้นสื่อที่มีเจตนาเผยแพร่ภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม 
มีการจาบจ้วงสถาบันและไม่มีประโยชน์ต่อสังคม และอาจสร้างความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศ ขอยืนยันว่า
รัฐบาลไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงขอให้ทุกฝ่ายแสดงออกทางความคิดเห็นอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ขณะนี้เจ้าหน้าทีไ่ด้มีการติดตามเฝ้าระวังการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยด าเนินคดี กับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดีย
ที่ผิดกฎหมายประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ URL เป็นตัวเลขที่ติดตามได้จริง แต่ด าเนินคดีประมาณ ๒,๐๐๐ ราย 
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 ซ่ึงเป็นบุคคลที่กระท าความผิดจริง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงส านักข่าวหรือเพจข่าวที่มีเนื้อหาเข้าข่ายกระท าผิด
กฎหมาย ซึ่งการด าเนินคดีจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าเข้าข่ายกระท าความผิดอย่างไร  ต้องด าเนินการด้วย 
ความระมัดระวังและรอบคอบไม่ได้เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในสภาแห่งนี้ไม่ใช่ที่สะท้อนความรู้สึก
ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน เพ่ือร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ 
 

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า เหตุการณ์   
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงรัฐบาลนั้นหลายประเทศจับตามอง โดยเฉพาะ            
สื่อต่างประเทศและภาคธุรกิจต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่  
๑๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการอ้างอิงถึงความคิดเห็นของผู้ช านาญการอิสระ ๓ คน จากส านักงานข้าหลวงใหญ่
เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (OHCHR) ขอชี้แจงว่าเป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถูก
จ้างมาท างานเพ่ือไปตรวจความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ แต่เมื่อเอกอัครราชทูต        
นครเจนีวาได้พูดคุยกับผู้อ านวยการใหญ่พบว่า การด าเนินการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากให้รับทราบ ขณะที่เอ็นจีโอ เช่น แอมเนสตี้ ฮิวแมน
ไรท์วอช กลุ่มเหล่านี้ออกมาเป็นประจ าอยู่แล้ว อะไรที่ผิดปกติจากกิจการประจ าวันก็จะต้องด าเนินการเขียน
เป็นรายงานถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเขา  
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน      
ในฐานะก ากับดูแลกระทรวงการคลังและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจงถึงกรณีที่มีสมาชิกฯ 
แสดงความกังวลถึงปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ตลอดจนการบริหารบ้านเมือง ว่าขอให้นึกย้อนไปถึง
เดือนเมษายน ซึ่งเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้หน้ากากอนามัยมีราคา
สูง ตลอดจนการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในครอบครัวและสังคม แต่ในวันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
ในทิศทางท่ีดีขึ้น เป็นเพราะความร่วมมืออันดีระหว่างประชาชนและรัฐบาล จนกระทั่งเกือบใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
สามารถโอบกอดคนที่เรารักได้ ฉะนั้นการที่มีผู้กล่าวหาว่ารัฐบาลท างานไม่ส าเร็จนั้น อยากขอให้นึกถึงประเด็น
ที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ส่วนเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้จ านวนยอดผู้ติด เชื้อและ
ผู้เสียชีวิตยังคงเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาในการควบคุมการระบาดก็ยังมีอยู่ แต่ประเทศไทยเป็นประเทศ      
ที่ถือได้ว่าประสบความส าเร็จในการจัดการรับมือกับเรื่องนี้และจะต้องพึงรักษาระดับมาตรฐานการป้องกันนี้ไว้ 
ในส่วนของการฟ้ืนฟูและแก้ไขเยียวยาต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาประเทศไทยมีชีวิตที่เกือบปกติ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายการผลิตและดัชนีชี้วัดด้านอ่ืน ๆ ได้ปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอยืนยันว่า   
จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือให้เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตัวและดัชนีชี้วัดยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง         
ของสินค้าทางการเกษตร ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การลงทุนภาคเอกชน หรือด้านการส่งออกก็ตาม และอีกหนึ่ง
เรื่องที่ส าคัญคือเสถียรภาพทางการเงิน ที่มีอัตราการฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น จึงอยากขอให้ทุกคนภาคภูมิใจว่า          
ทุกเรื่องดี ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วน เพราะมาตรการ          
ในการฟื้นฟูที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น “เที่ยวด้วยกัน” “ไทยมีงานท า” “คนละครึ่ง” และ         
“ช็อปดีมีคืน” ตลอดจนมาตรการอ่ืน ๆ ล้วนเป็นมาตรการที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างคนไทยทั้งประเทศ  
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โดยได้ปรากฏและเป็นที่ประจักษ์ในการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ซึ่งได้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการฟ้ืนฟูและมีการบริหารจัดการได้ดีกว่าประเทศอ่ืน ถึงแม้ว่าตัวเลข    
จะยังคงติดลบอยู่ก็ตามแต่ไม่ใช่ประเทศท่ีแย่ที่สุดตามที่ได้มีสมาชิกฯ บางคนแสดงความกังวลไว้ 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า กระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก เหล็ก อุตสากรรมยานยนต์ สิ่งทอ ห้างสรรพสินค้า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
ท าให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจขยายตัว ทั้งนี ้ในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ รัฐบาลสามารถรับมือกับการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ โดยมีมาตรการช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี       
แต่ในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในช่วงโควิด-๑๙ รัฐบาลได้ใช้เงินจ านวนมากอาจกระทบต่อสภาพคล่อง
ทางด้านการคลัง แต่ขอยืนยันว่าฐานะการคลังของประเทศไทยมีความมั่นคง ส่วนการใช้เงินเพ่ือแก้ปัญหา     
จะค านึงถึงเสถียรภาพและความมั่นคงของฐานะการคลังด้วย ทั้งนี้  การบริหารความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
และสุขภาพ มีนโยบายในการเพ่ิมก าลังซื้อของผู้บริโภค เช่น ช็อปดีมีคืน เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง โดยมี
ประชาชนลงทะเบียน ๑๐ ล้านคน ร้านค้าที่เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ ร้าน เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนระยะต่อไป คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ การท า
แผนงาน โครงการ ที่ต่อยอดจากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เช่น พัฒนาระบบราง ถนนและสนามบิน 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจง กรณีที่มีสมาชิกฯ ได้แสดง
ความกังวลในปัญหาด้านแรงงาน การจ้างงานและการตกงาน ซึ่งกลุ่มแรงงานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจ 
จึงอยากขอชี้แจงถึงอัตราการจ้างงาน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวได้มีการเลิกจ้างงานและมีผู้ตกงานเป็นจ านวนมากถึง ๘๔๑,๐๐๐ กว่าราย แต่ในปัจจุบันผู้ตกงานกลุ่มนี้ 
ได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานมากถึง ๙๐,๐๐๐ กว่าราย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตกงานในช่วงดังกล่าวถูกเรียก      
ให้กลับมารับการจ้างงานอีกครั้ง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสังเกตอีกประเด็นหนึ่งคือ มีผู้ประกันตนรายใหม่ที่ไม่เคยมี
ชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมเกิดขึ้นมากถึง ๔๗๙,๘๒๙ ราย แสดงให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าไป
ในทางท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มในการจ้างงานในด้านการขนส่งและด้านยานยนต์ต่าง ๆ ก็มีทิศทางที่ดีข้ึนด้วย 
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข      
ตอบชี้แจงว่า ประเทศไทยอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลกที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙           
ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสิ่งทอเพ่ือให้แพทย์ได้เข้าถึงคนไข้ โดยไม่ต้องกลัวการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ ขณะที่ประเทศไทยได้เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
ประเทศภายใต้การก ากับขององค์การอนามัยโลก เพ่ือรับรองการเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
ทั่วโลก นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไดล้งนามร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัย
ได้ให้สิทธิประเทศไทยในการจัดจ าหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย        
มีศักยภาพด้านการสาธารณสุขมีความสามารถท่ีจะใช้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งบรรจุ         
ข้าราชการกว่า ๔๐,๐๐๐ ต าแหน่ง ตลอดจนได้ให้ค่าตอบแทนของ อสม.ทั่วประเทศ และได้อนุมัติงบประมาณ
กว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาลมีความพยายามใหป้ระชาชนติดเชื้อให้น้อยที่สุด  
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  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ใช้วิธีการ
ด าเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยยึดตามหลักสากล คือ ๑. การจับกุมด้วยความละมุนละม่อม ๒. ไม่ควรใช้
เครื่องมือในการพันธนาการกับเด็กและเยาวชน ๓. การด าเนินการคดีอาญากับเด็กตามวิธีที่สากลก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ด าเนินการตามหลักสากลระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ท าการจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
โดยแจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาส าหรับเด็ก จากนั้นได้แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และด าเนินการสอบปากค า   
เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค านั้นจะต้องมีสหวิชาชีพและนักสังคม
สงเคราะห์เข้ามาร่วมสอบปากค า โดยขณะที่สอบปากค าจะต้องแจ้งผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในเขตนั้นให้รับทราบเพ่ือด าเนินการก่อนที่จะส่งไปยังศาลเด็กและเยาวชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง       
ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าวหากศาลเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามหลักของสากล ศาลจะท า       
การปล่อยตัวทันที เพราะฉะนั้นในการด าเนินการกับผู้ชุมนุมตามที่มีสมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตว่าไม่เป็นไปตามหลัก
สากลนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงถึงกรณี  รัฐบาล
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันหาแนวความคิด            
ในเชิงหลักการ เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา โดยคณะกรรมการทุกคนอยากเห็นโรงเรียน     
เป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัย และนักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้ ซึ่งการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน   
ต้องเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามีกระทบต่อการเรียนการสอนจริง ๆ หากไม่มีเหตุผลที่จ าเป็น ก็ไม่ควรจะมีกฎ
กติกาใดที่จะไปจ ากัดสิทธิเสรีภาพหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน เพ่ือให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนโดยเร็วที่สุด คณะกรรมการจึงแบ่งการด าเนินการออกมาเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. คณะท างานด้านการละเมิด     
การกระท าความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา   ๒. คณะท างานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลัง            
ของสถานศึกษาท่ีกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา  ๓. คณะท างานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา
ซ่ึงแต่ละคณะจะมีตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อยู่ในคณะท างานอีกด้วย 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เสนอ การเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
แถลงสรุป  
  จากนั้น เลขาธิการอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่  ๒๘ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  นายกรัฐมนตรี 

  จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา  
 
ปิดประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
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